

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาสมัยที่ ๒๑ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ (วาระ ๔ ปี: พฤษภาคม ๒๕๖๓-พฤษภาคม ๒๕๖๗)

เลือกตั้ง	จำนวนที่นั่งแต่ละพรรคการเมือง								รวม
๑๕ เมษายน ๒๕๖๓	พรรค ประชาธิปไตย แห่งเกาหลี Democratic Party of Korea (ฝ่ายรัฐบาล)	พรรค สหอนาคต United Future Party (ฝ่ายค้าน)	พรรค เกาหลี แห่งอนาคต Future Korea Party (ฝ่ายค้าน)	พรรค ประชาชน แห่งเกาหลี Platform Party (ฝ่ายรัฐบาล)	พรรค ยุติธรรม Justice Party	พรรค ประชาชน The People's Party	พรรค ประชาธิปไตย เปิดกว้าง Open Democratic Party	ไม่สังกัด พรรค	๓๐๐ ที่นั่ง (แบบเขตเลือกตั้ง ๒๕๓/บัญชีรายชื่อ ๔๗)
ผลเลือกตั้ง สมัยที่ ๒๑	๑๖๓ คน	๘๔ คน	๑๙ คน	๑๗ คน	๖ คน	๓ คน	๓ คน	๕ คน	

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมัยที่ ๒๑ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ พรรคประชาธิปไตยแห่งเกาหลี (Democratic Party of Korea) พรรคฝ่ายรัฐบาลสามารถครองเสียงที่นั่งในรัฐสภาได้ จำนวน ๑๘๐ คน จากสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดจำนวน ๓๐๐ คน โดยมีจำนวนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งถึงร้อยละ ๖๖.๒ (ผู้ใช้สิทธิจำนวน ๒๙.๑๒ ล้านคน จากผู้มีสิทธิ จำนวน ๔๓.๙๙ ล้านคน) เป็นจำนวนมากที่สุดในรอบ ๒๘ ปี และมีจำนวนเกินร้อยละ ๖๐ ในรอบ ๑๖ โดยมีสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันได้รับเลือกตั้งอีกครั้งจำนวนสัดส่วนร้อยละ ๖๘

การเลือกตั้งครั้งนี้พบว่า มีผู้ได้รับเลือกตั้ง จำนวน ๙๐ คน เข้าข่ายละเมิดกฎหมายเลือกตั้งซึ่งมีโทษทางอาญาจำคุกหรือปรับไม่น้อยกว่า ๑ ล้านวอน (ประมาณ ๓ หมื่นบาท) และตัดสิทธิ์การเป็นสมาชิก ทั้งนี้ ในสมัยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๐ ที่ผ่านมา มีสมาชิกวุฒิสภาฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งทำให้ถูกตัดสิทธิ์การเป็นสมาชิกฯ จำนวนทั้งสิ้น ๗ ราย

รัฐสภา สมัยที่ ๒๑ มีกำหนดเปิดประชุมนัดแรกวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ วาระ ๔ ปี (๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗) การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นช่วงปีที่ ๓ ของนายมุน แจอิน ประธานาธิบดี ภายใต้ความเชื่อมั่นในการรับมือแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด-๑๙ จึงนับเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกพรรคฝ่ายรัฐบาลทำให้ได้รับคะแนนนิยมอย่างมาก

ตารางแสดงผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา สมัยที่ ๒๑ แบบเขตเลือกตั้ง/บัญชีรายชื่อ

ชื่อพรรคการเมือง	แบบเขตเลือกตั้ง	แบบบัญชีรายชื่อ	จำนวนรวม	สัดส่วน
พรรคประชาธิปไตยแห่งเกาหลี (Democratic Party) พรรคประชาชนแห่งเกาหลี (Platform Party) (พรรคฝ่ายรัฐบาล)	๑๖๓ คน	๑๗ คน	๑๘๐ คน	๖๐.๐%
พรรคสหอนาคต (United Future Party) พรรคเกาหลีแห่งอนาคต (Future Korea Party) (พรรคฝ่ายค้าน)	๘๔ คน	๑๙ คน	๑๐๓ คน	๓๔.๓%

ชื่อพรรคการเมือง	แบบเขตเลือกตั้ง	แบบบัญชีรายชื่อ	จำนวนรวม	สัดส่วน
พรรคยุติธรรม (Justice Party)	๑ คน	๕ คน	๖ คน	๒.๐%
พรรคประชาชน (The People's Party)	๐	๓ คน	๓ คน	๑.๐%
พรรคประชาธิปไตยเปิดกว้าง (Open Democratic Party)	๐	๓ คน	๓ คน	๑.๐%
ไม่สังกัดพรรค	๕ คน	-	๕ คน	๑.๗%

การเลือกตั้งครั้งนี้มีอดีตผู้ลี้ภัยชาวเกาหลีเหนือ (อดีตอัครราชทูตเกาหลีเหนือประจำอังกฤษ) ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภาครั้งแรกในประวัติศาสตร์ (*กรุงโซล เขตคังนัม : สังกัดพรรคฝ่ายค้าน*) และเป็นครั้งแรกที่มีการแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งกำหนดให้ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งมีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปี จากเดิมอายุ ๑๙ ปี

ผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกฯ สามารถจำแนกเป็นวัยของช่วงอายุ ได้ดังนี้ ๕๐ ปี จำนวน ๑๗๗ คน (ร้อยละ ๕๙) ๖๐ ปี จำนวน ๖๙ คน (ร้อยละ ๒๓) ๔๐ ปี จำนวน ๓๘ คน (ร้อยละ ๑๒.๗) ๓๐ ปี จำนวน ๑๑ คน (ร้อยละ ๓.๗) ๗๐ ปี จำนวน ๓ คน (ร้อยละ ๑) ๒๐ ปี จำนวน ๒ คน (ร้อยละ ๐.๗) มีสมาชิกรัฐสภาสตรีจำนวน ๕๗ คน (ร้อยละ ๑๙) จำแนกสมาชิกรัฐสภาสมัยแรก : ๑๕๕ คน ๒ สมัย : ๗๑ คน ๓ สมัย : ๔๒ คน ๔ สมัย : ๑๙ คน ๕ สมัย : ๑๒ คน ๖ สมัย : ๑ คน และมีผู้พิการทางสายตาได้รับเลือกเป็นสมาชิกรัฐสภาจำนวน ๑ คน (*บัญชีรายชื่อ/พรรคฝ่ายค้าน*)

เปรียบเทียบนโยบายหาเสียงเลือกตั้งสำคัญระหว่างพรรคฝ่ายรัฐบาลกับพรรคฝ่ายค้าน
ในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

	พรรคประชาธิปไตยแห่งเกาหลี (Democratic Party of Korea) ฝ่ายรัฐบาล	พรรคสหอนาคต (United Future Party) ฝ่ายค้าน
นโยบายด้าน	ประเด็น/รายละเอียด	ประเด็น/รายละเอียด
เศรษฐกิจ/การเงิน	ส่งเสริมธุรกิจร่วมทุน (venture business) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - สนับสนุนแหล่งเงินทุนสำหรับช่วยเหลือธุรกิจนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนและพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔ ภายในปี ๖๕ มีเป้าหมายสร้างธุรกิจ K-Unicorn Startup ให้ได้ ๓๐ ราย สนับสนุนงบประมาณกว่า ๒.๖ หมื่นล้านบาทต่อปี เพิ่มเม็ดเงินลงทุนธุรกิจ	ทบทวนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ บรรเทาค่าใช้จ่ายประชาชน ฟื้นฟูเศรษฐกิจ - มาตรการกฎเกณฑ์ทางการเงิน ยืดหยุ่นระยะเวลาการทำงานให้เหมาะสม จำกัดเอกสิทธิ์สหภาพแรงงาน ปรับปรุงปฏิรูปกฎระเบียบสม่าเสมอ - ส่งเสริมการลงทุนและลดภาษีเงินได้ ลดภาษีมรดก ส่งเสริมธุรกิจบริการในอนาคต ลดภาษีครอบครองอสังหาริมทรัพย์ มาตรการทางภาษีลดความเหลื่อมล้ำแก่ผู้สูงอายุ มาตรการ

	พรรคประชาธิปไตยแห่งเกาหลี (Democratic Party of Korea) ฝ่ายรัฐบาล	พรรคสหอนาคต (United Future Party) ฝ่ายค้าน
นโยบายด้าน	ประเด็น/รายละเอียด	ประเด็น/รายละเอียด
	ขนาดกลางขนาดย่อม และธุรกิจเกิดใหม่ให้มากขึ้น	ลดหย่อนภาษีการสมรส การย้ายถิ่น การเสียชีวิต ยกเลิกมาตรการภาษีการถือครองพันธบัตร
สิ่งแวดล้อม	<p>การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลักดันกฎหมายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสังคมที่ลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ (CarbonZero) เพิ่มการลงทุนรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมธุรกิจรถยนต์พลังงานใหม่ (New Energy Vehicle) ที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - นโยบายจัดเก็บภาษีอุตสาหกรรมที่ปล่อยคาร์บอน (Carbon Tax) ลดการใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น 	
เยาวชน/สตรี	<p>ส่งเสริมความมั่นคงในการครอบครองที่อยู่อาศัยแก่เยาวชนและผู้หญิงอย่างปลอดภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการที่อยู่อาศัย ๑ แสนยูนิตแก่เยาวชน/คู่แต่งงานใหม่ สร้างความปลอดภัยแก่ผู้หญิงในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปกป้องคุ้มครองเหยื่อจากความรุนแรงในครอบครัว และมาตรการลงโทษที่รุนแรงขึ้น 	
ความปลอดภัย/สตรี		<p>สร้างสังคมแห่งความปลอดภัย ปกป้องคุ้มครองสตรี</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ความสำคัญกับการปกป้องคุ้มครองเด็ก ผู้สูงอายุให้ปลอดภัยจากอาชญากรรมติดตั้งกล้อง CCTV ให้มากขึ้น เพิ่มค่าตอบแทนแก่ตำรวจและพนักงานดับเพลิงที่ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงอันตราย ยกเลิกการบรรเทาโทษคดีล่วงละเมิดทางเพศ ตรากฎหมายเอาผิดการทารุณกรรมคู่รักที่ยังไม่ได้แต่งงาน (Dating Abuse) มาตรการลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ

	พรรคประชาธิปไตยแห่งเกาหลี (Democratic Party of Korea) ฝ่ายรัฐบาล	พรรคสหอนาคต (United Future Party) ฝ่ายค้าน
นโยบายด้าน	ประเด็น/รายละเอียด	ประเด็น/รายละเอียด
เกษตร/ประมง/ ผลผลิต	<p>พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร/ชาวประมง ควบคุมสุขอนามัยการบริโภคอย่าง ปลอดภัย</p> <p>- มาตรการควบคุมความปลอดภัยสินค้า เกษตร โรคระบาดในปศุสัตว์ สนับสนุน เกษตรอัจฉริยะหรือการใช้เทคโนโลยีทำ การเกษตร (SmartFarm) สร้างเกษตรกร รุ่นใหม่เน้นเยาวชนและผู้หญิง ส่งเสริม การดูแลสุขภาพแก่เกษตรกรให้ดีขึ้น สนับสนุนรูปแบบการใช้บริการขนส่งสาธารณะ ราคาประหยัดแก่เกษตรกร/ประชากร ผู้สูงอายุในชนบท เช่น บริการรถแท็กซี่ ราคาประหยัดในพื้นที่นอกเขตเมือง</p>	
การศึกษา	<p>ปรับปรุงแบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยรัฐ และมาตรการบรรเทาค่าบำรุงการศึกษา</p> <p>- มุ่งพัฒนาระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัย ของรัฐและเพิ่มงบประมาณสนับสนุน ลดค่าบำรุงการศึกษาจำนวนครั้งราคา เพิ่มทุนการศึกษาให้มากขึ้น</p>	<p>สร้างการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม เสมอภาคในการพัฒนาตนเอง</p> <p>- โรงเรียนวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ห้ามรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งภายในโรงเรียน สิทธิในการย้ายสถานศึกษาของนักเรียน รื้อฟื้น โรงเรียนที่มีแนวทางการจัดการเรียนการสอน แบบเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือการเรียนรู้ตาม อัธยาศัย สนับสนุนทุนการศึกษาแก่ครอบครัว ที่มีบุตรคนที่ ๓</p>
แรงงาน	<p>ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตแรงงาน</p> <p>- ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ตาม มาตรฐานของแรงงานที่กฎหมายกำหนด ปรับอัตราค่าแรงให้ถูกต้องเหมาะสม อุดหนุนเงินชดเชยแรงงานที่ถูกเลิกจ้างที่ ทำงานไม่เกิน ๑ ปี ปรับปรุงรูปแบบการ จ้างงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย</p>	
รวมชาติ/ ต่างประเทศ/ ป้องกันประเทศ	<p>พัฒนาขีดความสามารถกำลังพล เน้น นโยบายการทูตมุ่งรักษาผลประโยชน์ ของชาติ</p> <p>- เสริมสร้างสันติภาพในคาบสมุทรเกาหลี เน้นส่งเสริมความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ จีน</p>	<p>ทบทวนนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับความ มั่นคงระหว่างประเทศและการรวมชาติ</p> <p>- นโยบายความร่วมมือทางทหารระหว่างสอง เกาหลี การซ้อมรบระหว่างสหรัฐฯกับเกาหลีใต้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ผู้ลี้ภัยเกาหลี</p>

	พรรคประชาธิปไตยแห่งเกาหลี (Democratic Party of Korea) ฝ่ายรัฐบาล	พรรคสหอนาคต (United Future Party) ฝ่ายค้าน
นโยบายด้าน	ประเด็น/รายละเอียด	ประเด็น/รายละเอียด
	ญี่ปุ่น รัสเซียให้แน่นแฟ้น พัฒนาเทคโนโลยี การป้องกันประเทศให้ก้าวหน้ารวดเร็ว	เหนือ สิทธิมนุษยชนเกาหลีเหนือ ทบพวน นโยบายความมั่นคง แนวคิดการรวมชาติตามระบอบประชาธิปไตย แนวคิดกองทุนความร่วมมือระหว่างสองเกาหลี
สาธารณสุข/ สวัสดิการ	เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและความปลอดภัยในสังคม - เพิ่มตำแหน่งงานปีละ ๑ แสนอัตราแก่ผู้สูงอายุ เพิ่มเบี้ยยังชีพเป็น ๓ แสนวอน (๙ พันบาท) ต่อเดือน ยกกระดับคุณภาพผู้พิการ ความปลอดภัยของเด็ก มุ่งเน้นมาตรการควบคุมโรงระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ	มาตรการแก้ไขปัญหาอัตราการเกิดลดลง/ สังคมผู้สูงอายุ สร้างสังคมให้ปลอดภัย - อุดหนุนเงินคลอดบุตร ค่ารถแท็กซี่แก่สตรีมีครรภ์ นโยบายดูแลผู้สูงอายุแต่ละด้าน ระบบประกันสุขภาพผู้สูงอายุ ส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุและผู้เกษียณอายุ นโยบายและระบบประกันสำหรับดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงที่เป็นเพื่อนคู่ใจ สิทธิมนุษยชนกลุ่มน้อย
สวัสดิการแก่ เยาวชน		ความเสมอภาคเท่าเทียม การดำรงชีวิตของคนหนุ่มสาวอย่างมีคุณภาพ - จัดการสอบแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม ระบบอุปถัมภ์ ทบพวนค่าแรงขั้นต่ำ ยืดหยุ่นเวลาทำงาน ตรากฎหมายการพัฒนาธุรกิจ การบริการ ส่งเสริมการออกแบบถนนน่านมองแต่ละท้องถิ่น
วัฒนธรรม	ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ - สร้างระบบประกันการว่างงานแก่สถาบันด้านศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนงบประมาณแก่ผู้มีอาชีพอิสระด้านศิลปะ กำหนดนโยบายลงทุนสำหรับพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ให้แพร่หลาย สนับสนุนงบประมาณการวิจัยและการพัฒนา (R&D) ด้านเนื้อหา	

อย่างไรก็ตาม รัฐสภาชุดปัจจุบัน (สมัยที่ ๒๐) มีกำหนดสิ้นสุดวาระวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผลงานสำคัญเกี่ยวกับการตรากฎหมายพบว่ามีร่างกฎหมายเข้าสู่รัฐสภาทั้งสิ้นจำนวน ๒๓,๙๗๓ ฉบับ ผ่านกการพิจารณาจำนวน ๘,๑๘๙ ฉบับ (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓)

ตารางแสดงกฎหมายสำคัญที่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา สมัยที่ ๒๐
(พฤษภาคม ๒๕๕๙-พฤษภาคม ๒๕๖๓)

คณะกรรมการ	ชื่อกฎหมาย	ประเด็นแก้ไข/สาระสำคัญ
กิจการสภา	พรบ. รัฐสภา	กำจัดเอกสิทธิ์คุ้มครองของสมาชิกรัฐสภา
	พรบ. สมาชิกรัฐสภา	งดเว้นเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรณีควบตำแหน่งอื่น ห้ามแต่งตั้งเครือญาติเป็นข้าราชการการเมือง เช่น ผู้ช่วย ที่ปรึกษา
กฎหมาย	พรบ. จัดตั้งสำนักงานตรวจสอบความประพฤติของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐ	จัดตั้งองค์กรขึ้นใหม่เพื่อตรวจสอบคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐ
	พรบ. พาณิชย์	สิทธิของผู้ถือหุ้นในการฟ้องร้องการกระทำผิดของบริษัทลูก
บริหารราชการแผ่นดิน	พรบ. รับผิดชอบการผลิตสินค้า/การปลูกสร้าง	มีหน้าที่รับผิดชอบกรณีสินค้า/ผลิตภัณฑ์หรือการปลูกสร้างที่ไม่ปลอดภัย มีโทษหนักกว่าปกติสูงสุด ๑๒ เท่า
	พรบ. ตรวจสอบห้างหุ้นส่วนจำกัด	ให้มีการตรวจสอบบุคคลที่จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทจำกัดและบริษัทขนาดใหญ่ที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหุ้น
สื่อสาร	พรบ. กระจายเสียง	แก้ไขกระบวนการแต่งตั้งผู้บริหารสถานีโทรทัศน์
ศึกษา	พรบ. การศึกษาส่วนท้องถิ่น	กำหนดให้ทำบัญชีการเงินตามนโยบายการศึกษาส่วนท้องถิ่น
	พรบ. เงินอุดหนุนการศึกษาส่วนท้องถิ่น	เพิ่มงบประมาณสนับสนุนการศึกษาแก่ท้องถิ่น
การต่างประเทศ	พรบ. สนธิสัญญา	กำหนดขั้นตอนกระบวนการจัดทำสนธิสัญญาตามวิถีประชาธิปไตย การให้สัตยาบันเมื่อผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา
กลาโหม	พรบ. ข้อมูลข่าวสารทางทหาร	การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทหารระหว่างประเทศจำเป็นต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา
การปกครอง	พรบ. ปกป้องคุ้มครองประชาชนจากเหตุการณ์วิกฤติ	กำหนดให้นายกฯ มีอำนาจพิเศษในการแก้ไขสถานการณ์ผ่านองค์กรและบุคคลเกี่ยวข้อง เช่น สั่งการ แต่งตั้ง กำหนดแผนงบประมาณ
	พรบ. การเลือกตั้ง	การสำรวจความคิดเห็นการเลือกตั้งต้องได้รับความเห็นชอบตามระเบียบที่กำหนดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เกษตร	พรบ. เยียวยาความเสียหายแก่เกษตรกร/ชาวประมง	มาตรการเยียวยาความเสียหายจากผลกระทบภัยธรรมชาติแก่เกษตรกร/ชาวประมง

คณะกรรมการ	ชื่อกฎหมาย	ประเด็นแก้ไข/สาระสำคัญ
อุตสาหกรรม	พรบ. ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า	ส่งเสริมให้มีการแข่งขันทางธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า ปรับราคาเครื่องอุปโภคบริโภคใช้ไฟฟ้า ปกป้องรักษาผลประโยชน์ประชาชน
	พรบ. การใช้แก๊ส LPG	ยกเลิกระเบียบข้อจำกัดของรถยนต์ที่ใช้แก๊ส LPG
	พรบ. พัฒนาระบบธุรกิจโลจิสติกส์	มาตรการป้องกันคุ้มครองธุรกิจการค้าในท้องถิ่น
สวัสดิการ	แก้ไข พรบ. สาธารณสุข	อนุญาตให้ดำเนินการรักษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทางไกล
	พรบ. กองทุนบำเหน็จบำนาญประชาชน	จัดสรรเงินสนับสนุนช่วยเหลือค่าครองชีพแก่เยาวชน คู่สมรสช่วยเหลือค่าเช่าที่อยู่อาศัยแก่คู่แต่งงานใหม่
สิ่งแวดล้อม/ แรงงาน	พรบ. ส่งเสริมการจ้างงานแก่เยาวชน	ขยายเวลาของ พรบ. การจ้างงานแก่เยาวชนในหน่วยงานสาธารณะ
	พรบ. ค่าแรงขั้นต่ำ	ลดการแทรกแซงจากฝ่ายรัฐบาลในการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำของภาคเอกชน
ที่ดิน/คมนาคม	พรบ. จัดการพื้นที่เขตชานเมือง	การผ่อนผันกฎระเบียบในการพัฒนาพื้นที่เขตชานเมือง
	พรบ. เช่าที่พักอาศัย	ผู้มีบ้านพักอาศัยเกิน ๓ หลังขึ้นไป กำหนดให้ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องเสียภาษี

สาเหตุการพ่ายแพ้ของพรรคฝ่ายค้าน มีการวิเคราะห์ว่าเกิดจากผู้นำพรรคขาดวิสัยทัศน์ความสามารถ และระบบการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผู้นำพรรคได้ประกาศลาออกจากการบริหารพรรคทันทีภายหลังทราบผลการเลือกตั้ง

สถานการณ์ทางการเมืองในเกาหลีใต้ภายหลังพรรคฝ่ายรัฐบาลครองเสียงข้างมากในรัฐสภา คาดการณ์ว่าการเสนอนโยบายและการเสนอร่างกฎหมายสำคัญมีโอกาสผ่านความเห็นชอบได้ และการตรวจสอบความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารค่อนข้างกระทำได้ยากขึ้น และฝ่ายรัฐบาลพยายามอย่างยิ่งในการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรของสำนักงานอัยการสูงสุดที่กำลังพยายามดำเนินการตรวจสอบบุคคลสำคัญในรัฐบาล (ทำเนียบประธานาธิบดี/คณะรัฐมนตรี)

ประเด็นที่น่าจับตามองในอนาคต คือ ภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และจีน ทั้งนี้ ผลจากการครองเสียงข้างมากในรัฐสภาของพรรคฝ่ายรัฐบาลส่งผลเชิงบวกต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองเกาหลี เนื่องจากรัฐบาลชุดปัจจุบันมีการดำเนินนโยบายเสริมสร้างความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือมาตลอด